



วธิ
แห่งการเปลี่ยนแปลง



ข้อมูลใหม่โครงการ เมษายน 2024

ชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้นำและยกระดับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ (IKI) กระทรวงรัฐบาลกลางเพื่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ ความปลอดภัยนิวเคลียร์ และการคุ้มครองผู้บริโภค (BMUV) สนับสนุนความคิดริเริ่มนี้บนพื้นฐานของการตัดสินใจที่รับรองโดยสภาผู้แทนราษฎรเยอรมัน

Supported by:



based on a decision of the German Bundestag

รายงานนี้ได้รับการผลิตขึ้นด้วยการสนับสนุนเงินทุนจากกระทรวงรัฐบาลกลางเพื่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ ความปลอดภัยนิวเคลียร์ และการคุ้มครองผู้บริโภค (BMUV) ความเห็นที่แสดงในสิ่งพิมพ์นี้ยังคงเป็นความรับผิดชอบลำพังของแผนงานคนอยู่กับป่าและไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนความเห็นขององค์กรผู้ให้ทุนที่สนับสนุนงานนี้

หุ้นส่วนระดับประเทศ



หุ้นส่วนระดับโลก



เนื้อหาของรายงานนี้อาจนำไปผลิตซ้ำและเผยแพร่เพื่อความมุ่งหมายที่มีเชิงพาณิชย์หากได้แจ้งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือลิขสิทธิ์และแหล่งและบรรดาผู้เขียนที่ให้การรับรองอย่างถูกต้อง

งานนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons Attribution 4.0 International License. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). สิ่งพิมพ์นี้มีอยู่ออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ www.forestpeoples.org. ผู้ถือลิขสิทธิ์โดยแผนงานคนอยู่กับป่า แหล่งที่มาของลิขสิทธิ์นี้มีได้เขียนทับแหล่งที่มาของลิขสิทธิ์ของบรรดาภาพเดี่ยวภายในสิ่งพิมพ์นี้ สำหรับภาพและตัวเลขทั้งหมดที่มีได้เป็นของดั้งเดิมของแผนงานคนอยู่กับป่า ข่างภาพและแหล่งเดิมได้รับเครดิตแล้ว และลิขสิทธิ์เป็นของบรรดาผู้เขียนบรรดาภาพและตัวเลขเหล่านั้น

© Forest Peoples Programme

เมษายน 2024

Forest Peoples Programme, 1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh, GL56 9NQ, United Kingdom.

info@forestpeoples.org / www.forestpeoples.org

FPP เป็นองค์กรการกุศลของ UK หมายเลข 1082158 (และบริษัทจำกัดโดยรับประกันในอังกฤษและเวลส์ Reg. No 3868836).



ผู้ส่งเสริมโครงการวิถึการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนแอนเดียนคอซัว อายากูโซ เปรู เครดิต อากาธา ทิลาร์ช FPP

เคนยา

โครงการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองเซปิทาเล (CIPDP) มร.
ปีเตอร์ คิทโล ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ pkitelo@yahoo.com

เครือข่ายสารสนเทศชนเผ่าพื้นเมือง (IIN)
มส. ลูซี มูเลนโก ผู้อำนวยการ iin@iin.co.ke

เปรู

รัฐบาลเขตแดนปกครองตนเองแห่งชาติวิมปีต (GTANW)
มร. ซาเปียม วินิงโก เซเซน เลขาธิการฝ่ายเทคนิค shapiom@gmail.com

ชิราพัก - Centro de Culturas Indígenas del Perú
มส. ทาร์ชิลลา ริวรา ซิ ผู้อำนวยการบริหาร tarpuy@chirapaq.org.pe

ฟิลิปปินส์

หุ้นส่วนเพื่อภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองฟิลิปปินส์ (PIKP)
มส. จาคคอลลิน คาริโน ผู้ประสานงาน phils@gmail.com

ประเทศไทย

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT)
มร. สักคีดา แสนมี ผู้อำนวยการ impect@cm.ksc.co.th / sakda.saenmi@gmail.com

สมาคมปกป้องและดูแลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (PASD)
มร. ประเสริฐ ตรีการศุภกร ผู้อำนวยการ ptrakan@gmail.com

ข้อมูลใหม่โครงการนี้ เมษายน 2024 รายงานจากบรรดาหุ้นส่วนในกิจกรรมหลักและงานที่ทำนับแต่เริ่มโครงการในปี 2022



ฟิบี นดิมา (CIPDP เคนยา) และกลุ่มหารือพิธีการกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด.ภาพ: ฟรานซ์ เจนเนอร์ FPP

“เราต้องการแสดงต่อโลกว่าภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้โดยปราศจากอันตราย เราจะไม่ถูกขับไล่ในนามของการอนุรักษ์”

ฟิบี นดิมา, CIPDP

ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกจำนวนมากผ่านการปฏิบัติตามวัฒนธรรมของตน โดยเฉพาะเมื่อสิทธิที่ดินตามประเพณี น้ำ ทรัพยากรและภูมิปัญญาของพวกเขาได้รับการยอมรับและเคารพ ที่ดินของพวกเขาครอบคลุมอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของโลกและซ้อนทับอย่างกว้างขวางกับพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในปัจจุบันและมีศักยภาพของพวกเขาในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนกลับยังไม่ได้รับการรับรองหรือสนับสนุนอย่างเพียงพอ จึงแม้จะมีความสำคัญที่จะเติมเต็มให้กับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) และเพื่อบรรลุเป้าหมายของความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพภูมิอากาศโลก

มีความเป็นไปได้มากที่จะยกระดับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมเหล่านี้และเพื่อให้อย่างไรลงในกรอบความหลากหลายทางชีวภาพโลกคุนหมิง-มอนทรีล

โครงการนี้ตระหนักถึงสิ่งนี้และทำงานร่วมกับเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นและมีส่วนร่วมขององค์กรชนเผ่าพื้นเมืองและพันธมิตรเพื่อจัดการกับวิกฤตความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับชาติ และระดับโลก การทำงานกับรัฐบาลในเปรู เคนยา ฟิลิปปินส์ และไทย เราเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะคงอยู่ต้องมีการพัฒนาและดำเนินการด้านกฎหมายและนโยบายระดับชาติ

เกี่ยวกับโครงการ

โดยเริ่มเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 โครงการวิถีการเปลี่ยนแปลงเป็นความคิดริเริ่มร่วมกันที่นำโดยองค์กรชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศที่เกี่ยวข้อง ด้วยการมุ่งเป้าร่วมกันของเราคือการสนับสนุนการปรับปรุงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยการรับรู้สนับสนุน และขยายการมีคุณภาพการโดยชนเผ่าพื้นเมือง

โครงการให้การสนับสนุนโดยตรงต่อปฏิบัติการร่วมกันไปสู่การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการกำหนดตนเอง มีการร่วมพัฒนากรอบการกำกับติดตามที่ชุมชนเป็นเจ้าของ ดังนั้นชุมชนที่เข้าร่วมสามารถรวบรวม ไข และนำเสนอหลักฐานและแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของปฏิบัติการเหล่านั้น

ในระดับที่กว้างขึ้น โครงการทำงานร่วมกับบรรดารัฐบาลแห่งชาติและผู้ปฏิบัติสำคัญอื่น ๆ เพื่อพัฒนาโลกที่อนุญาตให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเป็นธรรมในระดับนโยบายและการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ

เมื่อปฏิบัติการนี้ได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อเสริมและนำเครือข่ายที่กว้างขึ้นเข้าร่วม เราจึงคาดหวังในผลกระทบจากกิจกรรมโครงการที่จะขยายออกไปทั้งนอกกรอบเวลาของโครงการและนอกเหนือจากประเทศที่เข้าร่วม



ชุมชนชาวไอเกียกแห่งภูเขาเอลเกอน ประเทศเคนยาฉลองวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก 2023 ด้วยการร้องรำ เครีด CIPDP



เรื่องที่น่าสนใจ

ในเคนยา ได้ออกแบบโครงการเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตาม CBD ระดับชาติ ที่จะทำเรื่องนี้โดยผ่านการวางรากฐานคุณภาพการของชุมชนท้องถิ่นและชนเผ่าพื้นเมืองเข้าสู่ยุทธศาสตร์และการรายงานระดับชาติ



สตรีโอเคกอลองวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกปี 2023 อย่างแท้จริง กูซาเอลกอน เคนยา พฤศจิกายน 2023 เครดิต CIPDP



โครงการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองเชปิกทาเล

โครงการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมืองเชปิกทาเล (CIPDP) เป็นการทำงานกับชุมชนชาวโอเกียกแห่งกูซาเอลกอนและชุมชนท้องถิ่นโดยรอบเขตแดนของตน

ข้อมูลใหม่โครงการจาก CIPDP

- สมาชิกสองคนของ CIPDP ได้เดินทางสู่สหราชอาณาจักร เพื่อมีส่วนร่วมในมิตรสัมพันธ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเป็นเวลาสามเดือน
- เจ้าหน้าที่ CIPDP และสมาชิกชุมชนบางคนได้รับการฝึกอบรมเรื่องวิธีการกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ
- ดำเนินการฝึกอบรมเรื่องการบันทึกเอกสารและการจัดทำสิ่งพิมพ์เรื่องภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมือง
- ดำเนินการประชุมระดับชุมชนเพื่อระบุแผนการใช้ที่ดินที่มีอยู่ วิถีชีวิตที่ยั่งยืน การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและโครงสร้างการจัดการเกี่ยวกับว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับการอนุรักษ์อย่างไร
- เข้าร่วมคณะทำงานว่าด้วยมาตรา 8B ในกรุงเจนีวาในเดือนพฤศจิกายน 2566 อันเป็นหนึ่งในกระบวนการของ CBD ที่เน้นเรื่องภูมิปัญญาตามประเพณีในฐานะที่เป็นเครื่องมืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานย่อยว่าด้วยการบริหารหรือทางวิทยาศาสตร์ เทคนิค และเทคโนโลยี (SBSSTA) ในกรุงไนโรบี เคนยา ในเดือนตุลาคม 2023
- CIPDP เป็นเจ้าภาพจัดส่งกิจกรรมประจำปี: วันชนเผ่าพื้นเมืองและวันภูเขาโลก ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมในพื้นที่และงานสื่อสังคม



การสาธิตวิธีการแบบกรอบที่เชื่อมโยงของการรวบรวมข้อมูลกับ CIPDP พฤศจิกายน 2023 เครดิต CIPDP

เครือข่ายสารสนเทศชนเผ่าพื้นเมือง



เครือข่ายสารสนเทศชนเผ่าพื้นเมือง (IIN) เป็นการทำงานร่วมกับชุมชนชาวทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์หกแห่งในนาร็อก ซัมบูรู และมณฑลโปกอตตะวันตก

ข้อมูลใหม่โครงการจาก IIN

- ดำเนินการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมสำหรับนาร็อก ซัมบูรู และมณฑลโปกอตตะวันตกด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชีวิต กับทั้งการประชุมปฏิบัติการและกิจกรรมระดับชุมชนเพื่อให้ความหมายการวางแผนการใช้ที่ดิน วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และการทำแผนที่แบบมีส่วนร่วม
- ดำเนินการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมเรื่องการฟื้นฟูระบบอาหาร น้ำ และวิถีชีวิต ภาวะผู้นำ อิทธิพลทางออกบนฐานธรรมชาติและอธิปไตยด้านอาหารของชนเผ่าพื้นเมืองและท้องถิ่น ด้วยการมุ่งเน้นสตรีและเยาวชนในสามมณฑล
- พัฒนาและจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน “ศูนย์ภูมิปัญญา” ที่ภูมิปัญญาตามประเพณีได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา แบ่งปัน และใช้เพื่อประโยชน์ของที่ดินชุมชนที่เกี่ยวข้อง: นาร็อก (3), โปกอตตะวันตกและเหนือ (2), ซัมบูรู (1)
- จัดให้มีการแบ่งปันระหว่างรุ่นคน การศึกษา และการพัฒนาศักยภาพกับเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองเกี่ยวกับการปกป้องภูมิปัญญาตามประเพณีและที่ดิน รวมทั้งการตอบสนองต่อข้อท้าทายทางสังคม-นิเวศวิทยาพร้อมสมัยโดยผ่านการเสวนา นี้ยังรวมถึงการบันทึกเอกสารและการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและอธิปไตยด้านอาหาร
- เสืออำนวยความสะดวกร่วมมือระหว่างชุมชน หน่วยงานอนุรักษ์ และผู้กำหนดนโยบาย ทั้งระดับท้องถิ่นและรัฐบาลแห่งชาติผ่านการประชุมและการเสวนา
- ติดตามกระบวนการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพและแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NBSAPs)



ชนเผ่าพื้นเมืองซัมบูรูทำแผนที่ทรัพยากรชุมชนที่ถือคามานี ภาพโดย เครือข่ายสารสนเทศชนเผ่าพื้นเมือง (IIN)

เต็นยา

“ โดยผ่านการฝึกอบรมที่เรา จัดขึ้นที่ศูนย์ทรัพยากร พวก เยาวชนเองได้ริเริ่มฟื้นฟูที่ดิน ”

เดซี เซปโกทส์ IIN

ภาพ: สตรีชนเผ่าพื้นเมืองมาไซที่กิจกรรมฟื้นฟูโดยดูเอเรียนทะเลซา
จาดนไนของตบในทรานสเมรา ภาพโดย เครือข่ายสารสนเทศชน
เผ่าพื้นเมือง (IIN)



เรื่องที่น่าสนใจ

งานในเปรมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในความคิดริเริ่มของชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการเขตแดนของตนในภูมิภาคแอนเดียน-แอมะซอน นี้รวมถึงการประยุกต์ใช้และการบันทึกเอกสารแนวทางเกษตรนิเวศวิทยาแอนเดียน-แอมะซอนและระบบการจัดเตรียมบนฐานเขตแดน

เปรม



สภาวัฒนธรรมไทดำ ภาพ: อีวาเรโต ปูญทัต GTANW



GTANW

รัฐบาลเขตแดนปกครองตนเองแห่งประชาชนตีวีมปีต (GTANW) ครอบคลุมเขตแดนตีวีมปีตในภูมิภาคแอมะซอนและโลเรโต ในแอมะซอนตอนเหนือ

ข้อมูลใหม่โครงการจาก GTANW

- ในลุ่มน้ำโมโรนา ประชาชาติตีวีมปีต หัวชุมชน (ซาน ฟรานซิสโก เดอ ซิวาซา, ซานเซซ เซอร์โร, เปอร์โต ฮวน, เนอวา อาเลกรีซ และ ซาน ฮวน) ได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเพิ่มประชากรและการจัดการเต้าน้ำจืด เต้าน้ำจืด (โพต็อกเนมิต ยูนิฟิเลต) และเต้าอาร์ราดู (โพต็อกเนมิต เอ็กซ์เพนซา)
- ในปี 2023 การปักไม้เต้าน้ำจืด 3,205 ฟอง และการปักไม้เต้าอาร์ราดู 75 ฟองได้ปล่อยลงในส่วนต่าง ๆ ของน้ำในลุ่มน้ำโมโรนา
- การอนุรักษ์และฟื้นฟูเต้าอาร์ราดู อันเป็นสายพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนว่าถูกคุกคามอยู่ใน CITES II และใกล้สูญพันธุ์ในเปรู
- ได้มีการดำเนินการนับจำนวนสายพันธุ์อูราไปมา ไกด์ส “ไปเซ” (หนึ่งในพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก) ในทะเลสาบชินคุยโต อ็อกซ์โบว์ ชุมชนเปอร์โต ฮวน โดยใช้วิธีการสำมะโนประชากรโดยการวางทุ่นในแปลง
- ผลของการนับจำนวนไปเซ มี 81 ตัวที่ได้รับการบันทึกในทะเลสาบชินคุยโต อ็อกซ์โบว์ ด้วยจำนวนรวมโตเต็มวัย 57 ตัว และที่เขาวัย 24 ตัว
- ในลุ่มน้ำซานคิโอโก ผู้รับประโยชน์จากรายขององค์ประกอบในการทะเลาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ละรายได้รับการสนับสนุนวัสดุสำหรับการตกแต่งบ่อปลาและปลากระดักกรุนยาว 1 ล้านตัว
- สำหรับองค์ประกอบของการปลูกป่าในลุ่มน้ำซานคิโอโก มีการวินิจฉัยและได้ระบุสถาบันการศึกษาสามแห่งเพื่อดำเนินการจัดทำเรือนเพาะชำเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ



ชิราพัก

ชิราพัก – ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองแห่งปรูร่วมกับชุมชนในเขตแดนยานาชา (Selva Central) และในเขตแดนเกอชัว (Ayacucho) กับทั้งโดยผ่านการเข้าร่วมในระดับชาติในเมืองลิมา

ข้อมูลใหม่โครงการจาก ชิราพัก

- ในอายุโทโชและเซลวา เซ็นทรัล ชุมชนเกอชัวและยานาชาได้เขียนแผนที่เขตแดนของตน โดยระบุทรัพยากรธรรมชาติของตนและอะไรที่เป็นภัยคุกคามต่อพวกเขา อาทิเช่น การตัดไม้ไม่เลือกและการทิ้งขยะของดิน
- โดยใช่เป็นทางเลือกของทางแก้ไข พวกเขาได้เพาะสายพันธุ์พื้นถิ่นในเรือนเพาะชำของชุมชนที่จะนำไปปลูกในปี 2567 เพื่อช่วยยึดจับน้ำฝนและฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ
- การแลกเปลี่ยนและอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พื้นถิ่นที่มีความต้านทานต่อผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและใกล้จะสูญพันธุ์ได้รับการส่งเสริม สิ่งเหล่านี้มีการจัดการผ่านธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของสตรีชนเผ่าพื้นเมือง
- ในเขตแดนรวมของชุมชนเหล่านี้ การทำความเข้าใจและคลองชลประทานได้รับการส่งเสริมให้เป็นยุทธศาสตร์สำหรับครอบครัวชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อให้เข้าถึงน้ำที่เหมาะสมแก่การบริโภคและชลประทาน



ชาววานชาปลูกผักในสวนชีวภาพของครอบครัว ชุมชนพื้นถิ่น Union de La Selva อำเภอ Villa Rica จังหวัด Oxapampa ภูมิภาค Pasco เปรู ภาพ: Luisenrique Becerra Velarde, CHIRAPAQ.

เปรู

“ โดยผ่านการสังเกตการณ์และการสะท้อนเพียงลำพัง สตรีชนเผ่าพื้นเมืองสามารถกำกับติดตามสิ่งแวดล้อมของตนได้ ”

ทาร์ซีลา ริเวรา ซี ชิราพัก



เรื่องที่น่าสนใจ

กิจกรรมในฟิลิปปินส์เน้นเรื่องการเรียนรู้บนฐานชุมชน การถ่ายทอดภูมิปัญญาระหว่างรุ่นคน และการศึกษาแบบชนเผ่าพื้นเมือง ตลอดจนสายงานสำคัญทั้งห้า: ระบบอาหารและวิถีชีวิตตามประเพณี สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ภาวะผู้นำเยาวชน เศรษฐกิจชนเผ่าพื้นเมือง ในงานศิลปะและวรรณกรรม และการเขารวมในระดับชาติและนานาชาติและการสนับสนุนเชิงนโยบาย



ผู้อาวุโสเฝ้าชมการแสดงรำซาดาตประเพณีกับสมาชิกชุมชนฮอกเลอาฮานในระหว่างการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในเนอวา วิสกายา ฟิลิปปินส์ เครดิตภาพ: เอลลา คารีโน PIKP



หุ้นส่วนเพื่อภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองฟิลิปปินส์ (PIKP)

หุ้นส่วนเพื่อภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองฟิลิปปินส์ (PIKP) ทำงานในเมืองบาเกียวและภูมิภาคคอร์ดิลเลรา มุ่งเน้นการสนับสนุนแบบองค์รวม เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างกันของระบบภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองและคุณค่ากับธรรมชาติ

ข้อมูลใหม่โครงการจาก PIKP

- ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองและนวัตกรรมซึ่งตอบสนองต่อความกังวลของชุมชนเกี่ยวกับดินเสื่อมและศัตรูพืชรบกวน กับทั้งการแปรรูปอาหารสัตว์ชีวภาพ
- จัดเวทีผู้นำกับผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการตามจารีตประเพณี ที่ได้นำไปสู่การแสดงความสนใจที่จะหารือกันต่อเรื่องและเพื่อให้ง่ายในการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพของผู้แทนชนเผ่าพื้นเมืองในแผนท้องถิ่น
- การพัฒนาต่อเนื่องของเครือข่ายเยาวชน-บงกคของชาวสวนในเมืองเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันวิธีการที่ยั่งยืนของการทำสวนโดยเน้นคุณค่าและการปฏิบัติของชนเผ่าพื้นเมือง การแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายของมรดกเมล็ดพันธุ์ที่เกิดขึ้นใหม่เครือข่ายโดยผ่านกิจกรรมหลายอย่างของ PIKP
- จัดค่ายเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองและความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2023 ที่ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปันความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทางชีวภาพ ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เลเยอร์การให้ความเห็นชอบโดยอิสระ ล่วงหน้า และได้บอกแจ้งของชนเผ่าพื้นเมือง การแบ่งปันภูมิปัญญาระหว่างรุ่นคนจากผู้อาวุโสเป็นองค์ประกอบสำคัญของกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมด
- การเก็บรวบรวมข้อมูลเริ่มต้นในพื้นที่อ้างอิงที่ดินบรรพชนในเมืองบาเกียวอันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบการกำกับติดตามและระบบสารสนเทศบนฐานชุมชน (CBMIS) ของโครงการ
- การแบ่งปันข้อเสนอที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาและคุณค่าของชนเผ่าพื้นเมืองยังมาผ่านสิ่งพิมพ์และสื่อการสอนการเรียนรู้สำหรับเด็กที่จะเผยแพร่ในไม่ช้า
- เข้าร่วมในการทบทวนนโยบายระดับชาติ (ยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพและแผนปฏิบัติการของฟิลิปปินส์) โดยผ่านการปรึกษาหารือระดับภูมิภาคกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ ติมอร์-เลสเต เพื่อให้ง่ายในการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองอย่างเข้มแข็งในกระบวนการและการอภิปรายโตะกลมในหมู่ชนเผ่าพื้นเมือง ประเด็นต่างๆ ที่มีการหยิบยกจากปฏิบัติการเหล่านี้จะหารือกับรัฐบาลในการปรึกษาหารือระดับภูมิภาคและระดับชาติ



เรื่องที่น่าสนใจ

งานในประเทศไทยเน้นเรื่องการสร้างแบบจำลองที่หลากหลายของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของปฏิสัมพันธ์ที่มีพลวัตระหว่างภูมิปัญญาตามประเพณีและแนวทางเกษตรนิเวศวิทยาที่มีนวัตกรรม



การประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในชุมชน ภาพโดย ศูนย์ PASD



สมาคมป่าเกาะน้อยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (PASD)

PASD ประสานการดำเนินงานโครงการในชุมชนกะเหรี่ยง 7 แห่ง (25 หย่อมบ้าน) ในตำบลแม่ตึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย

ข้อมูลใหม่โครงการจาก PASD

- รวบรวมข้อมูลและสำรวจข้อสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโครงการ หมู่บ้านและชุมชน
- เื้อออำนวยความสะดวกบริการย้อมสีธรรมชาติ รวบรวมข้อมูลสวนสมุนไพรที่หายาก และเยี่ยมชมโรงผลิตก๊าซชีวภาพในหมู่บ้านหนองเต่า
- ฝึกอบรมภาษาทมิฬ ในกลุ่มชะเอมู บ้านแม่จางหลวง ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม
- ฝึกอบรมภาวะผู้นำเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพและเข้าเยี่ยมหมู่บ้านหินลาดใน
- ปลูกป่าในบ้านแม่สะต๊อบ และบ้านแม่เหมิง
- การทำแผนที่ด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) โดยชุมชน รวมทั้งการสำรวจการใช้ที่ดินร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนตำบล (อบต.) และสนับสนุนการสำรวจการใช้ที่ดินสำหรับตำบลแม่ตึก
- ฝึกอบรมการสื่อสาร การถ่ายภาพและการออกแบบสื่อในจังหวัดสุโขทัย
- สนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคในบ้านพะเอะดูและบ้านแม่สะต๊อบ
- โครงการนำร่องฝึกอชีพีสำหรับเยาวชนในบ้านแม่หยอด แม่เหมิง แม่สะต๊อบ และพะเอะดู
- สมาชิก PASD เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในหกประเทศ รวมทั้งประชุม IPBES ในประเทศเยอรมนีและนิทรรศการกองทุนความหลากหลายทางชีวภาพญี่ปุ่น



การประชุมโครงการที่บ้านป่าถ้อย ภาพโดย ศูนย์ PASD

สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (IMPECT)



IMPECT ประสานการดำเนินงานโครงการใน 15 หมู่บ้าน ในสองตำบล อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือของประเทศไทย โดยส่งเสริมแนวทางบนฐานภูมิปัญญาตามประเพณีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (NRM) และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนท้องถิ่นและเครือข่าย

ข้อมูลใหม่โครงการจาก IMPECT

- เวทีระดับชาติเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่น ณ รัฐสภา จัดร่วมกับ PASD, FPP และมูลนิธิชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อการศึกษาและสิ่งแวดล้อม (IPF) การอภิปรายกล่าวถึงความคืบหน้าในการรับหลักการของร่างกฎหมายใหม่ว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและสำหรับกลไกเพื่อความแน่ใจในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย
- ผู้แทนจาก AIPP, PASD และ IMPECT เข้าร่วมในการปรึกษาหารือระดับชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพและแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NBSAP) ครั้งที่ 5 สำหรับประเทศไทย ถึงแม้ไม่ได้รับเชิญเข้าร่วม ขณะนี้พวกเขาให้ความมั่นใจถึงการมีส่วนร่วมในขั้นต่อไปของกระบวนการ
- ประชุมปฏิบัติการกับชุมชนอำเภอแม่ต้าสำรวจการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะอธิบายได้อย่างดีถึงประเด็นหลัก ๆ ของภูมิปัญญาด้านนิเวศวิทยาตามประเพณี (TEK)



การใช้แผนที่เพื่อแก้ไขปัญหาการขยายพื้นที่เกษตรกรรม ประเทศไทย ภาพโดย IMPECT

ประเทศไทย

“ เราคิดว่ามีความสำคัญสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองที่จะผลักดันเรื่องสิทธิของเราในที่ดิน ท่านไม่สามารถทำงานกับเพียงหนึ่งชุมชนได้ แต่ต้องชุมชนทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชนเผ่าพื้นเมืองและเครือข่าย ”

หมี นิตยา เอียงารนา IMPECT

โครงการวิธีการเปลี่ยนแปลงนำหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกที่มีลักษณะเฉพาะมาร่วมกัน พวกเขาช่วยเหลือ สนับสนุน และขยายงานในระดับชาติ และให้แน่ใจในผลกระทบระดับโลกของโครงการและการถ่ายทอดความรู้

การทำงานกับหุ้นส่วนเหล่านี้ช่วยให้โครงการมีช่องทางเข้าสู่เครือข่ายโลกอันทรงคุณค่า ซึ่งผ่านความคิดริเริ่มที่ประสบความสำเร็จสามารถยกระดับได้อย่างสำคัญ เนื่องจากโครงการนี้ได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อร่วมเสริมและเข้าร่วมกับเครือข่ายที่กว้างขวางขึ้น เราคาดหวังว่าผลกระทบจากกิจกรรมโครงการที่จะขยายออกไปนอกเหนือช่วงเวลาของโครงการและประเทศที่เข้าร่วม



สตฟินี บริตตัน แห่ง ICCS ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขาแอลคิน ประเทศเคนยา . พฤศจิกายน 2023 ภาพถ่าย CIPDP

ศูนย์สหวิทยาการเพื่อศาสตร์การอนุรักษ์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (ICCS)



ICCS ได้ให้การสนับสนุนระดับพื้นที่ในการวางแผน ดำเนินการ และกำกับติดตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ และสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นที่เหมาะสม การทำงานโดยตรงกับหุ้นส่วนท้องถิ่นและระดับชาติ พวกเขาจึงได้สนับสนุนการรายงานผลลัพธ์ และทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานการอนุรักษ์เพื่อให้เห็นศักยภาพของความคิดริเริ่มด้านการอนุรักษ์ที่นำโดยชุมชนอีกด้วย

- มิตรสัมพันธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ: ICCS ได้เป็นเจ้าภาพให้ทีมและอาสาจาก CIPDP ในฐานะที่เป็นมิตรสายความหลากหลายทางชีวภาพในออกซ์ฟอร์ดเป็นเวลา 3 เดือน: มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเริ่มวางแผนการกำกับติดตามบนฐานชุมชน โดยชี้และสร้างเครือข่ายการติดต่อทั่วออกซ์ฟอร์ด
- การสนับสนุนการกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ: เอื้ออำนวยการประชุมปฏิบัติการสองครั้งและการประชุมปฏิบัติการบนฐานชุมชนสองครั้งในประเทศเคนยาพร้อมกับ CIPDP และในประเทศไทยร่วมกับ IMPECT และ PASD เรื่องการกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและการทำแผนที่บนฐานชุมชนเพื่อบ่งชี้แรงจูงใจและลำดับความสำคัญสำหรับการกำกับติดตาม ไม้แห้งใจในความเห็นชอบของชุมชนอย่างกว้างขวางและทดลองวิธีการกำกับติดตามที่เป็นไปได้บางอย่าง
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์: เข้าร่วมการประชุมนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ชีววิทยา (ICCB) ในลิกเกิลี นำเสนออินโฟกราฟิกวิธีการเปลี่ยนแปลงและทำงานร่วมกับ CIPDP จนถึงขณะนี้กับนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานงานอนุรักษ์มากกว่า 80 คน
- สิ่งพิมพ์: ICCS และ FPP ได้จัดพิมพ์เรื่องการอนุรักษ์และสิทธิมนุษยชนฉบับพิเศษของ Oryx ในเดือนพฤษภาคม 2023 เรากำลังจัดทำเอกสารแนวสองฉบับในขั้นสุดท้ายด้วยการกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนฐานชุมชน เราได้ยื่นเสนอเอกสารทางวิชาการสองฉบับที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และสิทธิมนุษยชน: ฉบับหนึ่งเรื่องการมีส่วนร่วมในงานอนุรักษ์และอีกฉบับหนึ่งเรื่องสถานการณ์ที่เอื้อสำหรับผลลัพธ์ของงานอนุรักษ์เชิงบวกในที่ดินของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
- การให้คำปรึกษาและการสอน: ให้คำปรึกษานักศึกษาฝึกงานที่ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นเรื่องเล่าทั่วไปเกี่ยวกับชาวโอเกียก และการอนุรักษ์เพื่อช่วยหักล้างมายาคติและมโนภาพที่ผิด (ในไม่ช้าจะหยิบยกอีกครั้งหลังจากเธอหยุดงานไปชั่วคราว) มีการบรรยายอย่างต่อเนื่องให้แก่ นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดเรื่องการอนุรักษ์ สิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับโครงการวิธีการเปลี่ยนแปลงเป็นกรณีศึกษา

มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย (AIPP)



โดยใช้เครือข่ายการแบ่งปันความรู้ที่จัดตั้งขึ้น AIPP ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ระดับภูมิภาคและการพัฒนาศักยภาพในเอเชีย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับหุ้นส่วนในเอเชียในโครงการและสนับสนุนผลลัพธ์ของโครงการที่มีการแบ่งปันกันอย่างกว้างขวางมากขึ้นในภูมิภาค AIPP ยังให้การสนับสนุนการเข้าร่วมระดับโลกในกระบวนการเวทีถาวรสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง (UNPFII) อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) และเวทีวิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ (IPBES)

- ดำเนินการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับภูมิภาคสำหรับชนเผ่าพื้นเมือง สตรีชนเผ่าพื้นเมือง เยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง และผู้พิการชนเผ่าพื้นเมือง โดยผ่านการจัดประชุมประจำปีที่เน้นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง
- พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชนเผ่าพื้นเมือง สตรีชนเผ่าพื้นเมือง เยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง และผู้พิการชนเผ่าพื้นเมืองให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD)
- ขยายการรณรงค์นโยบายร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมลภาวะผ่านปฏิญญา อาซิเซน ปฏิญญาอีสิกกาอู
- เอื้ออำนวยการสนับสนุนและเกื้อหนุนความสามัคคีเพื่อการเข้าร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองในระดับโลกใน CBD โดยผ่านเวทีชนเผ่าพื้นเมืองระหว่างประเทศว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)
- กำกับติดตามการเข้าร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองในการแก้ไข ดำเนินการ และรายงานยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพและแผนปฏิบัติการแห่งชาติ (NBSAPs) และการมีส่วนร่วมกำหนดระดับชาติ (NDCs)
- แบ่งปันประสบการณ์และมุมมองระดับภูมิภาคของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชียใน CBD และ UNFCCC โดยผ่านกิจกรรมข้างเคียง



ภาพหมู่ของผู้เข้าร่วมประชุมที่กระปี ผู้เข้าร่วมประชุมรับรองปฏิญญาอีสิกกาอู ตุลาคม 2023 ภาพโดย AIPP

แผนงานสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ ศูนย์กำกับติดตามการอนุรักษ์โลก (UNEP-WCMC)



โดยการนำความเชี่ยวชาญของพวกเขาเกี่ยวกับตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพเข้าร่วมโครงการ UNEP-WCMC ให้การสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดระดับชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของกรอบความหลากหลายทางชีวภาพโลกคูนหมิง-มอนทรีล พวกเขาเชื่อมั่นใจในการรวมพลังกับการเป็นหุ้นส่วนตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ (BIP) ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มระดับโลกที่ส่งเสริมการพัฒนาและจัดตั้งตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย

- สนับสนุนการพัฒนาและใช้ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นหลักฐานถึงบทบาทที่ชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการตระหนักถึงกรอบความหลากหลายทางชีวภาพโลกคูนหมิง-มอนทรีลที่สัมพันธ์กับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
- ยกย่องวิสัยทัศน์ของตัวชี้วัดเพื่อตรวจวัดการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วิสัยทัศน์ของตัวชี้วัดมุ่งที่จะแก้ไขช่องว่างในปัจจุบันในบรรดาตัวชี้วัดของโลกเพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าไปสูเป้าหมายที่ 22 ของกรอบความหลากหลายทางชีวภาพโลกคูนหมิง-มอนทรีล
- รับรองความสอดคล้องกับงานที่นำโดยกลุ่มหลักที่ทำงานภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิเช่น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะกิจว่าด้วยตัวชี้วัด และคณะทำงานเฉพาะกิจปลายปีระหว่างช่วงว่าด้วยมาตรา 8(j) และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
- ดำรงทางเลือกเพื่อให้แน่ใจในความสอดคล้องกับหน่วยความหลากหลายทางชีวภาพของผู้ที่ทำงานชนเผ่าพื้นเมือง
- ระบุถึงโอกาสความร่วมมือกับความเป็นหุ้นส่วนตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่สนับสนุนการพัฒนาและใช้ประโยชน์ตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติและระดับโลกนับตั้งแต่ปี 2007 และที่มีสำนักเลขาธิการอยู่ที่ UNEP-WCMC



ผู้นำชนเผ่าพื้นเมืองในกรุงเจนีวา ก่อนการประชุมปฏิบัติการว่าด้วยผู้ทำงานชนเผ่าพื้นเมือง พฤศจิกายน 2023 ภาพโดย แคเธอรีน เดสฟอต-เบลมอนต์ UNEP-WCMC

ไลฟ์โมเสค



ไลฟ์โมเสคทำงานร่วมกับหุ้นส่วนทั่วทั้งโครงการเพื่อผลิตวิถีทัศนคติการฝึกอบรมชุมชนและการสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ช่วยขยายการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ พวกเขาได้เสนอการประชุมปฏิบัติการสำหรับหุ้นส่วนโครงการทั้งหมดเพื่อวางแผนและเตรียมการเผยแพร่เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด

- ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนวิถีการเปลี่ยนแปลงและผู้สร้างภาพยนตร์ท้องถิ่นและชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อแปลและถ่ายทอดเรื่องราว *เผชิญกับการสูญเสียพันธุ์ ปกป้องชีวิต* เป็นภาษาอังกฤษ สวาฮีลี อินโดนีเซียน สเปนญ โปรตุเกส มา (มาไซ) อิโกลาโน และไทย
- *เผชิญกับการสูญเสียพันธุ์ ปกป้องชีวิต* เป็นภาพยนตร์สำหรับชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งครอบคลุมสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมทั่วโลก การแบ่งปันทางวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริงล่าสุดกับการเสนอภาพมุมมองและประสบการณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองโดยตรง วิถีทัศนคติที่มุ่งที่จะช่วยเชื่อมโยงความเร่งด่วนของความพยายามระดับโลกร่วมกันเพื่อปกป้องและเตรียมการตัดสินใจที่ชนเผ่าพื้นเมืองในดินแดนของตนเองในเชิงของการธำรงรักษา การดำเนินการและส่งเสริมวัฒนธรรมและเขตแดนที่หลากหลายและสามารถปรับตัวได้ของพวกเขา
- เผยแพร่เรื่อง *เผชิญกับการสูญเสียพันธุ์ ปกป้องชีวิต* ให้แก่บรรดาคณาจารย์ ชุมชน และผู้นำของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นหลายร้อยแห่งรวมทั้ง เคมมีโลจิกัลเพียงหุ้นส่วนวิถีการเปลี่ยนแปลงและเครือข่ายของพวกเขา
- ผลิตภาพยนตร์เกี่ยวกับการทำแผนที่และการกำกับติดตาม: การทำงานร่วมกับหุ้นส่วนวิถีการเปลี่ยนแปลงและผู้สร้างภาพยนตร์ท้องถิ่นและชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อสร้างภาพยนตร์แนะนำเกี่ยวกับการทำแผนที่และการกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วม ที่ออกแบบเพื่อสร้างความตระหนักของชุมชนในเรื่องประวัติศาสตร์และบริบทปัจจุบันของการทำแผนที่และการกำกับติดตาม กับทั้งเพื่อแบ่งปันข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับว่าจะทำแผนที่และกำกับติดตามอย่างไรให้ดีที่สุดในการปฏิบัติ
- วางแผนและปรึกษาหารือเรื่องภาพยนตร์อีกสองเรื่องที่จะตามมา เรื่อง ‘การบริหารจัดการด้วยตนเอง’ กับ ‘อธิปไตยด้านอาหาร’
- สนับสนุนหุ้นส่วนวิถีการเปลี่ยนแปลงและเครือข่ายของพวกเขาที่กว้างขวางขึ้นด้วยการให้คำปรึกษาการทำวิถีทัศนคติ/พอดแคสต์



นักเรียนช่วยกันวาดการเรียนรู้จากการฝึกอบรมภาวะผู้นำของพวกเขา หนึ่งในห้าครั้งในรอบปีโดยไลฟ์โมเสคสำหรับโรงเรียนภาวะผู้นำชาวอินโดนีเซียในเขตปูลู ภาพโดย ไมกิ วอลด์ส ไลฟ์โมเสค

แผนงานคนอยู่กับป่า



บทบาทของ FPP คือให้คำแนะนำการจัดการโครงการและยุทธศาสตร์สำหรับทุกกิจกรรมที่ดำเนินการโดยภาคีผู้ร่วมงานและเข้าร่วมการสนับสนุนนโยบายระดับโลกเพื่อให้เห็นใจความเชื่อมโยงจากท้องถิ่น-สู่-โลกได้ถูกสร้างขึ้นและดำเนินการอยู่ นี้รวมถึงการเสนอการสนับสนุนด้านกำลังบำรุงและการบริหารและประกอบด้วยประเด็นสำหรับทุกสายงาน

องค์กรได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญสำหรับการมีส่วนร่วมของชนเผ่าพื้นเมืองในกระบวนการกำกับติดตามและการรายงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ด้วยการเข้าร่วมกับเวทีวิทยาศาสตร์-นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ (IPBES) และนโยบายการอนุรักษ์โลกที่ทำงานร่วมกับสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)

- ให้การกำกับดูแลทางการเงินและการบริหารในทุกด้านของการจัดการเงินทุน
- เปิดตัว [เว็บไซต์โครงการวิถีการเปลี่ยนแปลง \(Transformative Pathways project website\)](#) ในความร่วมมือกับเครือข่ายการสื่อสารของภาคีผู้ร่วมมือ
- จัดพิมพ์จดหมายข่าวสามฉบับแรกของโครงการ ด้วยภาษาทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ และสนับสนุนหุ้นส่วนด้วยการพัฒนาศักยภาพและทำให้งิจกรรมต่าง ๆ และผลผลิตการสื่อสารของพวกเขาเป็นที่เห็นได้มากขึ้น
- นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาพื้นฐานของโครงการร่วมกับบรรดาชุมชนและหุ้นส่วนในประเทศทั้งหมดในโครงการ สร้างแนวทางการกำกับติดตาม การประเมินผลและการเรียนรู้สำหรับภาคีผู้ร่วมมือ
- ให้การสนับสนุนทางเทคนิคและกำลังบำรุงสำหรับหุ้นส่วนวิถีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมการประชุม CBD ในปี 2566 อาทิเช่น WG8j-12 และ SBSTTA-25 และเอื้ออำนวยความร่วมมือของพวกเขาในการจัดกิจกรรมข้างเคียงที่เกี่ยวกับตัวชีวิตในการประชุมเหล่านี้เพื่อแสดงผลงานของพวกเขา
- ป้อนข้อมูลทางเทคนิคเข้าสู่กระบวนการที่เชื่อมโยงกับ CBD ที่กำลังดำเนินการอยู่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ FPP สองคนที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากรอบการกำกับติดตาม CBD ให้ได้รับการรับรองในการประชุมใหญ่ครั้งที่ 16 ของประเทศภาคีของ CBD ในปี 2024 และเจ้าหน้าที่ FPP ที่ได้รับเลือกเพื่อป้อนข้อมูลสิทธิมนุษยชนเข้าสู่การพัฒนาความคิดริเริ่มด้านการอนุรักษ์ภายใต้กรอบความหลากหลายทางชีวภาพโลกใหม่ของ CBD FPP ได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนหุ้นส่วนเข้าร่วมเวที IPBES และเจ้าหน้าที่จาก FPP กลายเป็นนักเขียนผู้เชี่ยวชาญสำหรับการประเมินผลของ IPBES ครั้งต่อไป (เกี่ยวกับธุรกิจและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะตามมาในปี 2025)



เจ้าหน้าที่ FPP เข้าเยี่ยมหุ้นส่วนจิราฟัก ในอวยาคูโซ ภาพโดย แองเจลา เปลาธา เรมา เมฆ

ผลของตัวทวิคูณ

การสร้าง การจัดการ และการแบ่งปันความรู้เป็นเสาหลักของโครงการนี้ โครงการมุ่งที่จะทำงานร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อเอื้ออำนวยการสนับสนุนจากชุมชน-สู่-ชุมชน ทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค สิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านศูนย์การเรียนรู้ภูมิภาคในเอเชียที่เป็นเจ้าภาพโดย **AIPP** และการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญต่าง ๆ ที่นำบรรดาหุ้นส่วนมาร่วมกันเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอผลลัพธ์และความล้ำเรื่องต่าง ๆ ที่ได้บันทึกเอกสารไว้ของการอนุรักษ์ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ความคิดริเริ่มอย่างยั่งยืน

ในการทำงานใกล้ชิดกับบรรดาหุ้นส่วน โครงการยังได้เข้าร่วมกับเครือข่ายระดับภูมิภาคและนานาชาติที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ประกอบด้วย:

- เวทีชนเผ่าพื้นเมืองระหว่างประเทศด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (IIFB)
- ภาคิผู้ร่วมมือ ICCA และการสนับสนุนความคิดริเริ่มระดับโลก ICCA ที่เกี่ยวข้อง
- คณะทำงานสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางชีวภาพและพันธมิตร CBD
- เวทีชนเผ่าพื้นเมืองระหว่างประเทศด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ (IIFBES)
- ศูนย์ความโดดเด่นด้านภูมิปัญญาชนเผ่าพื้นเมืองและท้องถิ่น (CoD-ILK)

นี่เปิดให้มีการแบ่งปันข้อเสนอสมาชิกเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและวิธีการเข้าร่วมกับรัฐบาลแห่งชาติในการรายงานและการกำกับติดตามของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น (IPs และ LCs) ที่มีคุณภาพต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลกระทบจากกิจกรรมโครงการถูกคาดหวังว่าจะขยายออกไปนอกเหนือจากช่วงเวลาของโครงการ

“ ไร่มุมนเวียนตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของภูมิปัญญาตามประเพณี
ปรัชญา และจิตวิญญาณอย่าง
มั่นคง ”

“

ดร. ประเสริฐ ตรีการศุกร PASD

ผลลัพธ์

โครงการมุ่งที่จะบรรลุการยอมรับ การสนับสนุน และยกระดับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น โดย:

- สร้างความเข้มแข็งให้แก่การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรในระดับเขตแดน
- ปรับปรุงสถานการณ์ที่เอื้อต่อการยอมรับปัญหาชนเผ่าพื้นเมืองและท้องถิ่นในระดับชาติ
- จัดตั้งหรือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนและการกำกับติดตามความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก รวมทั้งกระบวนการของ CBD



การสำรวจการทำแผนที่ GPS ประเทศไทย ภาพโดย IMPECT

“GTANW มุ่งรักษาศักยภาพของ ความหลากหลายทางชีวภาพและ ระบบนิเวศที่สำคัญผ่านระบบ บริหารจัดการสังคม-เขตแดนที่ดี ที่สุด”

GTANW สมาชิกชุมชน

โดยการ ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนระดับชาติและบรรดาผู้ร่วมมือระดับโลก โครงการ
กำลังส่งเสริมฟิลิปปินส์ในเวทีนโยบายโลก ที่วางเป้าหมายการกำกับติดตามและการรายงาน
ภายใน CBD และรายงานและวิเคราะห์ภายใน IPBES โดยเฉพาะ เพื่อวางรากฐาน
คุณภาพการของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นอยู่ในกระบวนการเหล่านี้



สตรีโอเชียกร่วมทำตะกร้า ตะกร้าไม้ไผ่เข้าแทนที่การใช้วัสดุพลาสติกในเซบิทิทาล ภาพโดย ดิลเดนซ์ CIPDP



วชิ
แห่งการเปลี่ยนแปลง